
รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ 

ในคณะกรรมาธิการสามัญบันทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม 

วันจนัทรที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ 
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เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๕๐ นาฬิกา 

(นายคณิต วัลยะเพช็ร ทาํหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  วันนีท้านประธาน ทานรองประธานไมอยูนะครับ ผมขอเปดประชุมครับ  

นองนักวิชาการมีกรอบ ๑ ของคณะใหญแลวใชไหมครับ 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธ  :  ครับ คือกรอบ ๑ เทากับการทํางานจะเปน ๔ คร้ังแลวนะครับ 

ก็คือวากอน สปริง ฟลด  ที่สปริง ฟลด  อนยุกรางหลงัจากสปริง ฟลด และพิจารณาเรียงมาตรา ก็เลยคุยกับ

พี่ปุยไวครับวาจะรวบรวมใหครบ ๔ คร้ัง แลวจะนําเสนอครั้งเดียวเลยครับ คร้ังนี้ก็เลยยังไมนาํเสนอครับ 

จะเปนกรอบ ๒ ครับ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้เทากับวากรอบ ๑ ทาํไปไดอยางที่เหน็ในระดับหนึง่แลว ไวเมือ่ 

กลับจากบางแสนก็จะคอย Update อีกครั้งหนึ่ง ในวนันี้จึงดูจากกรอบ ๒ ไปกอนแลวกันนะครับ ถากรอบ ๒ 

ก็คงจะดูจากปกใหญทีท่างเจาหนาที่แจกวันนี้นะครับ อยากจะใหนักวชิาการของกรอบ ๒ อธิบายสั้น ๆ 

หนอยจากเอกสารฉบับนี้ เพือ่ใหทางคณะทราบ 

  นางสาวณัฎฐินี พัดฉวีวรรณ  :  ในสวนของกรอบ ๒ ตอนนีก้็คือจะยงัไมเขาไปถึงเรื่อง

มาตรา จะเปนเกีย่วกับเนื้อหาและประเดน็ทัว่ไปอยูคะ รายละเอียดกค็ือตามนี้คะ เพราะวาเยอะมาก ถาจะ  

Present ทุกสวนทาทางจะเย็นมาก แตวามีเร่ืองที่อยากจะปรึกษาที่ประชุมคะ เกีย่วกับเร่ืองรูปแบบของงาน 

อยากจะขอปรึกษาอีกครัง้หนึ่งวารูปแบบนี้อาจจะไมเหมาะสมหรือเปลา เพราะวานีค่ือแคสวนหนึง่ก็  

๙๐ กวาหนา และรูสึกวารูปแบบก็ยังไมคอยชัดเจน เลยปรึกษาวาอยากจะขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  

ไมทราบวาที่ประชุมจะเห็นอยางไรคะ 

  นายประโภชน สภาวส ุ :  ทานประธานครับ ผม ประโภชน สภาวส ุอนุกรรมาธิการ  

จากแบบฟอรมนี้เนื้อทีก่ระดาษมนัสิ้นเปลืองไป เพราะวาเราไปบีบใหเหลือตามชองของแนวทางของ

ความเห็นของคณะกรรมาธกิารยกรางตามพื้นที่ของ Software Excel ผมมีความคิดเห็นวาในบางประเด็น 

ที่มีเนื้อหาเยอะ ยาว และคอนขางจะกนิพืน้ที่มากนาจะลงไปในหนงัสือแนบทาย คือเหมือนเปนหนงัสือ 

คูประกอบการอานเรื่องนี้ แลวก็เขียนในตารางเลยวาใหไปดูหนงัสือแนบทายหนาที่เทาไร และหนงัสือ 

แนบทายจะเปน A4 มา ใช Word ลง จะงายกวา เหมือนกับเวลาเราพิจารณางบประมาณแผนดนิ กจ็ะม ี

การพิจารณา ๒ – ๓ เลมไปพรอม ๆ กนัได ไมไดเสียเวลาอะไร ก็จะทําใหเกิดความกระชับ ถาเราดตูามนี ้
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บางทีเราดูตารางไปเรื่อย ๆ จนหลงแลววามันอยูหัวขอไหนกันแน อาน ๆ ไปชักเริ่มเพลินแลวก็งงหัวขอ  

ผมวามนัดูแปลก ๆ อยางไรชอบกล หรือถากระดาษหายไปสักหนา ๒ หนาก็ไมรูไปหายในหมวดไหน กจ็ะ 

งง ๆ อยูเหมือนกนันะครับ อันนี้แลวแตที่ประชุมครับ 

  ประธาน  :  ขอบคุณครับทาประโภชน ไมทราบวามทีานอื่นมีความเห็นวาอยางไรครับ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ผม วัชรินทร ครับ ก็เหน็คลาย ๆ กับทานประโภชนวา 

ถาเปนลักษณะนี้แลว นอกจากดูยากแลวก็ยังมีชองหนึง่ที่ไมมีอะไรเลย ก็เลยทาํใหรูสึกวาเราทาํไป 

Compare กับอะไร ทีนี้ปญหาก็คือวาตอนนี้ยงัไมยุติสักประเด็นเลย แมแตเปนพระราชบัญญัติและเปนตัว 

มาตราออกมาก็ตามที กย็ังไมยุติวาจะเอาตามนัน้ไหม กย็ังเคลื่อนไหวอยูตลอด คือยังมีการเคลื่อนไหวอยู 

ในประเด็นนั้นคอนขางจะหลากหลาย และเทาทีผมฟงวาหลงัวนัที ่๑๙ นี้เราจะตองไปฟงความคิดเห็น

ประชาชนอกี ซึ่งอาจจะกระทบกับมาตราตาง ๆ อีก ทีนีต้ารางอาจจะเปนสรุปแตละ Event แตละชวง

เหตุการณจะไดไหม  สมมุตวิาไปที่บางแสนนี่เปนชวงที่ ๔ ใชไหมครับ คือ ๑. ทีน่ี่  ๒. สปริง ฟลด  ๓. ที่นี ่

และ ๔. ที่บางแสน นาจะสรปุเปนชวงวาครั้งที่ ๑ ขอสรุปประเด็นนัน้อยางไร คร้ังที่ ๒ อยางไร คร้ังที ่๓ 

อยางไร มนัจะสอดคลองตองกนัไหม สวนรายละเอียดเกีย่วกับใครอภิปรายอยางไร เห็นดวยอยางไร  

ซึ่งคลาย ๆ กบัเปนรายละเอียด นาจะไปอยูอีกสวนหนึง่ ทํานองที่ทานประโภชนแนะนําก็คือเปนกระดาษ 

A4 แลวก็เก็บรวมไวเปนขอมูลกอน อยาเพิ่งพิมพออกมาก็ได จนทายที่สุดแลวมีการประชามติแลวเราถงึจะ

มานัง่ดูอีกทีหนึ่งวาประเดน็ตาง ๆ มันนิ่งแลว คือเปนบันทึกเจตนารมณที่นิง่แลวหรือเปลา ถาสงสัยเราก ็

กลับคนไปดูทีค่วามเห็นหรือวาเหตุผลตาง ๆ อีกครั้งหนึ่ง ผมวานาจะงายกวาไหม หารือกับนอง ๆ ที่นัง่

ทํางาน ผมก็เห็นใจวามานั่งพิมพอยูนี ่เพราะผมมาเยีย่มหลายทีกเ็หน็นั่งพิมพอันนี้อยู ผมกว็าเมื่อไรจะจบ 

ก็เลยหารือทานอนกุรรมาธิการในชั้นนี้เพียงแคนี้กอนครับ ขอบคุณมากครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  อําไพ อินทรประเสริฐ คะ เห็นดวยกับทาน

วัชรินทรนะคะวา จริง ๆ แลวนาจะเรียงตาม Event คือที่สปริง ฟลด วาอยางไร ที่สวนกลางวาอยางไร 

จนกระทั่งชองสุดทายก็คือประชามตเิปนอยางไร ถึงจะออกเจตนารมณได ถานอง ๆ ทําอยางนัน้จะเหน็ภาพ

ที่สามารถสรุปเจตนารมณไดในเบื้องสุดทายงายกวา คงตองจัดกรอบใหมอีกสกันิดหนึ่งนะคะ  

  ประธาน  :  ขอบคุณครับ ถาอยางนัน้ก็อาจจะสรุปกันวา ถาเราจะเรียงตาม Event โดยที ่

ณ ขณะนี้แทนที่เราจะทาํตารางอยางนี้ เราจะเอาสวนตรงที่ความเห็นทั้งหลายแยกออกไปเปนอีกชุดหนึง่ 

พอแยกออกไปอีกชุดหนึ่งแลวตรงนี้เราเพยีงแตจะบอกไววาอยูที่ชุดไหน เราอาจจะเปน Code ใชไหมครับ 

เพื่อจะสะดวกเวลาเราดึงมา แลวเรากท็าํของเราไปเรื่อย ๆ พอนิง่ตกผลกึจนกระทัง่ถงึจุดสุดทายแลว เราเอา 

ความเห็นสุดทายมาไว แตโดยที่หมายเหตุเอาไววาความเปนมา Event ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ อยูตรงไหน อยางไร  

ถาอยางนั้นนองสามารถทีจ่ะทําไดไหมครบั เพราะอาจจะชวยใหสะดวกขึ้นในการดู เพราะเราจะเหน็แต 
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เฉพาะบทสรุปสุดทายตอนทายสุด แตวาตอนนี้อาจจะดงึทัง้หมดไปไว A4 แตเปน Excel เหมือนกนันี่แหละ 

แตวาเอาความกวางขนาด A4 เลย เพื่อจะไดเติมตออะไรอยางไรก็ได แลวถึงเวลาเราคอยดึงกลับมาใส

เฉพาะที่ตกผลกึสุดทาย 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ขออนุญาตนิดหนึ่งครับทาน คือถาหากเปนตาราง 

ลักษณะนี ้แตวาเราสรุปยอลง เชน สมมุตติามกรอบ ๒ จํานวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร ประเดน็ทีว่า  

๔๐๐ คนนี่ คร้ังที ่๑ เขาเห็นอยางไร แลวอาจจะขีดเสน หรือวาครั้งที่ ๑ หมายถงึวนัที่เทาไร มนัอาจจะตรง 

กันหมด คร้ังที ่๒ เห็นอยางไร สรุป คร้ังที ่๓ เหน็อยางไร คร้ังที ่๔ เหน็อยางไร ก็จะทาํใหอยูในหนาเดียว 

คลาย ๆ เอามาเติมอยูเร่ือย ที่วาหนา ๑ มี ๓ คร้ังนะครับ พอครั้งที ่๔ เราก็เอามาเติม แตวาจะให Code 

อยางไร หรือจะเขียนวาเปน ๑. ก็คือคร้ังที ่๑   ๒. ก็คือคร้ังที ่๒  คือเราอธิบายไว  ๓. กค็ือคร้ังที่ ๓ ครั้งที่ ๔ 

คร้ังที่ ๕ ไลไป ความเหน็ก็จะคลาย ๆ กนั คือสรุป ๆ แตวารายละเอียดใครพูดวาอะไร อยางไร เราไปเก็บ 

ไวอีกทีห่นึง่ คลาย ๆ กับปกใหญ แตวาเราจัดระบบปกใหญใหดีหนอย ใหมนัเขาไปสบืคนไดงาย ไมใชเรา 

ไปนั่งอานอยางนัน้คงไมไหว สมมุติประเด็นเรื่องสื่อก็จะมีพูดกนัอยูไมกี่คน ถาผมจาํไดก็คือทานมานิจ  

สุขสมจิตร ที่มาจากหนังสือพิมพ และมีคนไมกี่คนพูด แลวประเด็นทานก็ไมเปลี่ยน ทานก็จะเหน็อยางนัน้

ตลอด ซึ่งอันนีก้็งาย แตวาเมือ่ไรไปเขากรอบใหญ ๓๕ คนปบ ทีนีก้็จะเริ่มมีคนเขามาแจมความคิดเห็น 

อาจจะหลากหลาย ตรงนี้เราอาจจะสรุปออกมาได เพราะวาในอนกุรอบเล็กก็มีไมกี่คน ความเห็นกจ็ะ 

แบบหนึง่ เมื่อลงไปสปริง ฟลด ความเหน็ก็จะอีกแบบหนึ่ง เมื่อมากรุงเทพก็เรียงมาตราแบบหนึง่ ถาไปที ่

บางแสนก็อีกแบบหนึง่ ผมวาจะงายหรือเปลา คือชวยกนัคิดนะคะ ฝากพวกเราวาชวยกนัคิดตรงนี้วาจะ 

ทําใหเราทํางานงายไหม พอทายที่สุดมนันิง่ปบเรากจ็ะรูเลยวาอนันี้คือเจตนารมณ เราก็ดึงออกมาเลย  

ตรงกับมาตราไหนอยางนี้ ไมทราบหารือทานประธาน ทานอาจารยเห็นอยางไรครับ ผมอยากใหเขาทาํงาน 

งาย ๆ ขอบคณุมากครับ 

  นายประโภชน สภาวส ุ :  ผมวานองทํางานเปน Excel อยางนี้ก็ได แตแทนทีจ่ะเปนแบบนี ้

ก็หนักลับเปนอีกดานหนึง่ คอืหัวขอจํานวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร ประเด็นยอย ๔๐ แลวก็มาไล 

ความคิดเหน็ แลวพอ Event มาเราก็จะแบงชอง Event แลว มนัก็จะเรียงขาง นึกออกไหมครับ ก็จะเปน

ดานขางแทน คือแทนที่จะ Line ลงมาอยางนี ้ก็ Line กลบัเขามามาทางนี ้ก็จะเปนหวัขอ จํานวน แลวพอ

ตรงนี้ก็จะเปน Event ๑ มีอะไรบาง  Event ๒ มีอะไร  Event ๓ มีอะไร เนื้อหาตรงนี้กจ็ะมาถายไดเต็ม 

หนาเลย เพราะวาไมไดยุงยากอะไร แค Copy แลวก็เปลี่ยนตาราง Copy เอามาลง ๆ อยางนี้จะกนิ

หนากระดาษ เราวกกลับมาอีกดานก็จะใสเต็ม ๆ เลย 
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  นางสาวณัฎฐินี พัดฉวีวรรณ  :  ถาอยางนัน้เปน Word ไปเลยไหมคะ คือไมตองใสตาราง 

เอาหวัขอแลวก็ประเด็นยอย แลวเราก็อธิบายไลคร้ังไปเลย คร้ังที ่๑ คร้ังที ่๒ คร้ังที่ ๓ โดยที่ไมตองใส Excel 

ก็คือแบงเปนหัวขอ ๆ ถาจะเปนในรูปแบบอยางนัน้  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ประทานโทษครับ คือไมใชเราดูคนเดียว เพราะวา

วิสามัญชุดเราอีกหลายคนกต็องดูดวย คือถาเขาดูแลวเขาใจงายก ็โอ.เค. คือตองคิดวาคนอืน่อานดวย 

  รองศาสตราจารยวิจิตรา วิเชียรชม  :  วิจิตรา วิเชยีรชม คะ ไมทราบจะแบงในลักษณะ

อยางนี้ไดไหม มันนาจะดีกวานักวิชาการนาํเสนอมากอน จริง ๆ แลวอยากจะใหเปนตารางแบบนี้ แลวใน

หัวขอจะเปนในเรื่องใหญ ๆ ยกตัวอยางเชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตประเด็นยอยก็จะแยกยอยไป  

ยกตัวอยางเชน ในเรื่องของจํานวน ประเภท ทีม่า ซึ่งอนันี้จะเหน็ชัดขึน้ พอชองที่ ๓ ก็จะเปนสรุปความเหน็ 

ซึ่งอาจจะแบงเปน ๒ ชองใหญ นัน่ก็คือสรุปความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการยกราง และคณะกรรมาธิการ

ยกราง และมอีีกชองหนึง่เปนขอสรุป ทนีี้ในสวนของสรปุคณะกรรมาธิการยกรางกบัอนุก็อาจจะแบงเปน 

คร้ังที่ ๑ คร้ังที ่๒ คร้ังที่ ๓ แลวแตวาจะมีกีค่ร้ัง ทนีี้ในรายละเอียดเกี่ยวกับความเหน็ที่มันมีรายละเอียดอยูนี้

อาจจะเปนหมายเหตุกไ็ด แลวก็ใหทําเปนเอกสารรายละเอียดประกอบ ซึ่งอาจจะเปนหนา A4 ได ซึ่งตรงนัน้ 

อาจจะอยูในหมายเหตุก็ไดวาใหดูเอกสารรายละเอยีดความเห็นครั้งที่ ๑ ความเห็นครั้งที่ ๒ ซึง่แยกเปนอนุ

กับกรรมาธกิารยกราง ตรงนีก้็จะเปนกรณทีี่เราไปดูรายละเอียดไดในเอกสารประกอบขางทาย เพราะฉะนั้น 

ในตารางจะมคีรบ โดยมีขอสรุปดวย ซึง่ขอสรุปตรงนี้อาจจะมีลักษณะที่ตกผลึกแลวหรือยงัไมตกผลึกก็ได 

ในกรณีที่ไมตกผลึกเราก็อาจจะลงชองไววายงัไมมี ไมมีขอสรุป หรือถาเผื่ออันไหนสรุปไดแลวก็จะไดลงไป

เลยวาสรุปออกมาเปนอยางไร ยกตัวอยางเชน จาํนวนไมเกิน ๔๐๐ คน ประเภทมาจาก ๒ ประเภท นั่นก็คือ 

เลือกตั้งกับบัญชีรายชื่อ ตรงนี้จะเกิดความชัดเจน ถาเรามองเหน็ตารางปุบเราจะรูแลว สวนในรายละเอียด 

นั้นก็ไปดูในเอกสารแนบทายได ซึ่งก็จะมชีัดวา ของอนคุร้ังที่ ๑  คร้ังที่ ๒  คร้ังที่ ๓ เปนอยางไร ของ

กรรมาธิการครั้งที่ ๑ คร้ังที่ ๒ คร้ังที ่๓ เปนอยางไร แลวพอมีประชามติหรือประชาพิจารณก็ตาม ตรงนี้เรา 

ก็อาจจะมีความเหน็เพิม่ข้ึนอกีชองหนึง่ในภายหลงั ซึ่งอาจจะเปน ๓ ชอง มีอนุกรรมาธิการแลวกป็ระชาชน 

ตรงนี้ก็จะเหน็ชัดในตารางวามันมีขอสรุปออกมาอยางไร ในประเด็นหวัขอใหญคืออะไร หัวขอยอยเปน

อยางไร สวนรายละเอยีดก็ไปดูในเอกสารแนบทายคะ ขอบพระคุณคะ  

 

           - ๒/๑ 
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 ประธาน : เชิญอาจารยอําไพครับ  

 รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ : ขอบพระคุณคะ ตอนนี้กาํลังชวยกนัออกแบบ  

ทีนีย้ังเหน็ดวยกับแนวนอนอยางนี้แตวาดังกรอบซอยถี่ข้ึน เชน ประเด็นกรอบชองแรกหัวขอ เชน จาํนวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เราก็เด็ทได ๔๐๐ คน ประเดน็ยอยนี้อาจจะยุบไป แลวก็เปนชองที่ ๒ กค็ือ

ความเห็นของกรรมาธิการยกราง อันนี้ตองมากอนคณะอนุนะคะ และชองที ่๒ ความเหน็ของ 

คณะอนุกรรมาธิการยกราง ชองที ่๓ มนัจะเปนประชาชนและก็เรียงตามลําดับเวลา ชองที่ ๔ คือสรุป  

จะเหน็ภาพชดัแลวก็ดูเปนระยะ ๆ เปรียบเทียบได ขอบคุณคะ  

 ประธาน : ขออนุญาตนะครับ คือเดิมนีน้ะครับที่เราทาํไวนี้เปนความเหน็ของอนุ

กรรมาธิการและคณะกรรมาธิการนี้ เราจะขีดเสนในสวนที่คณะกรรมาธิการเสนอ เพราะวาเริ่มตนเริ่มมา

จากคณะอนุกรรมาธิการ พอเราเริ่มคณะอนุกรรมาธกิารเสร็จ คณะอนกุ็เอาเขากรรมาธิการ กรรมาธิการก็มี

เสนอเพิม่ก็จงึขีดเสนใตนะครับ ตรงนัน้ถาเผื่อเกิดเพื่อใหเปนไปตามลําดับระยะเวลา ผมเสนอวาอาจจะตอง

ขออนุญาตเอาความเหน็ของคณะอนุกรรมาธิการขึ้นกอน แลวก็ของคณะกรรมาธิการตามหลงั ทนีี้พอของ

คณะกรรมาธกิารนี้เราตองการจะขีดเสนสวนใดทีเ่ปนของคณะกรรมาธิการ เราก็คงตองขีดเสนตัง้แตหัวขอ

และคณะกรรมาธิการก็ขีดเสน แลวสวนความเหน็ขางลางอนัไหนที่เปนคณะกรรมาธิการก็ตองขีดเสนดวย 

ถาเผื่ออยางนัน้จะทําใหเหน็ไดชัดเจนวา อันไหนเปนคณะอนุกรรมาธิการ อันไหนเปนของกรรมาธกิาร 

นะครับ แตสวนทีว่าจะเปนแนวตั้งหรือแนวนอนตรงนี้อาจจะตองดูกันอกีทหีนึง่วาจะเอาอยางไร ในแงของ

คณะนักวชิาการที่ทาํนี้นะครบัในความรูสึกวาทําแบบไหน แลวอานงายที่สุดในบรรดาที่จากขอเสนอ

ทั้งหลาย เพราะตอนนี้ขอเสนอมีอยูเทากับจับประเด็นใหญ ๆ ได ๒ แบบ แบบที่ ๑ กค็ือเหมือนเดมิคือเปน

แนวนอนแตปรับเพิ่มชองใหเปน ๒ ชองนะครับ ซึ่งถาเปน ๒ ชองนี้สวนที่เปนของคณะอนุกรรมาธิการ ถา

เผื่อเกิดเปน ๒ ชอง คณะอนกุรรมาธิการ แลวยังของคณะกรรมาธกิารก็แทรกไว แตถาเผื่อเผอิญมแีตของ

คณะอนุกรรมาธิการ ไมมีของคณะกรรมาธิการก็จะทาํใหชองของคณะอนุกรรมาธิการมันแคบลงและจะทาํ

ใหยิ่งยาวมากขึ้นนะครับ แตถาเผื่อเกิดยังคงไวเปนคณะอนุกรรมาธกิารและกรรมาธกิาร ทําใหสวนไหนที่ไม

เปนของกรรมาธิการมีแตแคคณะอนุกรรมาธิการ มนัก็จะไมทําใหเกิดความยาวเพราะวาเราไดขีดเสนใตใน

สวนของกรรมาธิการเอาไว มันก็จะออกมาในรูปอยางนีน้ะครับ แตถาเผื่อเกิดแนวตัง้ ถาเปนแนวตั้งมันก็จะ

คลายของอาจารยมนตรีก็คอืหัวขอเสร็จแลวประเด็นยอย แลวถงึจะเปนรายละเอียด แลวก็ตบทายดวย

หมายเหตุแตละชวงแตละขอ ตรงนัน้มนักอ็าจจะสัน้ลง แตวามันอาจจะมองเหน็ภาพเหมือนอยางตรงนี้ที่

เปนแนวนอนนะครับ แลวมมุกลับกนัถาเปนแนวนอนแลวเราดึงตรงสวนนี้ออกไปเปน A4 ไมวาจะเปน A4 

ในลักษณะของ Excel เพื่อจะไดเปนหมายเหตุอยู A4 ขออะไรเพื่อไป Search หาไดจากสวนที่เราแยก

ออกไป แลวก็เมื่อตกผลึกเราจะทาํอยางไร เราจะเอาไวทัง้หมด อยูขางนอกหรือเราจะเอาเฉพาะสวนที ่Final  
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ไวตรงนี้ แลวกห็มายเหต ุรายละเอียด การพัฒนา อยูที ่A4 แบบทีท่านวัชรินทรเสนอก็แลวแตนะครับ ซึ่งตัว

นี้พอมองใหเหน็วาแนวตัง้หรอืแนวนอนเราพอจะมองเหน็ภาพแลววาขอเสนอมี ๒ แบบ เราทําอยางไหนที่วา

จะอานงายแลวก็ไดประโยชนมากกวากนั จริง ๆ มนัคงคนละอยางนะครับ อานงายมันก็อานงายเหมือนกัน

เพียงแตมันคนละแบบ ถามวามนัชัดเจนไหม ถาเผื่อดูจริง ๆ ก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับ แตอยางไหนที่เรา

คิดวาจะดีที่สุดนะครับ เพราะวามนัจะตางกนัไมมาก แตวารูปแบบจะตางกันทีเดียวเลย เพราะตรงนี้

อยากจะขอหารือที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งครับวาถาภาพออกมา ๒ ภาพอยางนี้แลวเราเห็นวาอยางไหนนาจะ

เปนประโยชนหรือวาทําสะดวกแลวก็อานงายที่สุด ขอบคุณครับ   

 รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ : ทานประธานคะ ขออนุญาตนิดหนึง่ในตอนที ่

นอง ๆ สรุปอยากแนะนาํนิดหนึง่นะคะ นักวิชาการคะ นองไมตองเขียนอะไรยาว อยางเชนที่นองเขยีนวาใน

การประชุมคร้ังนี้เปนการกําหนดโดยประเด็นแรกอะไรอยางนี้ นองเขียนแควา ส.ส. และ ส.ว. ไมเกนิ ๕๐๐ 

คน เหตุผลก็คอืข้ึนอยูจํานวนประชาชนเปนหลกั อะไรอยางนี้ นองไมเขียนยาวไมตองพิมพยาว เอาเฉพาะ 

Net ๆ ออกมาเลยนะคะ   

 นางสาวณัฏฐินี พัดฉวีวรรณ : โทษนะคะ คืออันนี้คะ ทีน่องเขียนวา เปนการกําหนดไปคือ

เพราะวาการประชุมคร้ังนี้เขาเปนการประชุมทีก่ําหนดประเด็นก็เลยเขียนบอกไว แตถาเปนครัง้อื่นคือเขา

ประชุมแบบอภิปรายในเรื่องรายละเอียดนี้ก็จะไมเขยีนคะ แตบางอนัรูสึกตรงนี้อาจจะเปนประเด็นก็เลยตอง

เขียนไวนิดหนึง่ 

 ประธาน : นั้นคือเหตุผลทีน่องทาํไมถึงเขียนมาอยางนัน้นะครับ แตวาถาเผื่อเกิดมองดู

อยางนี้แลวกป็ระเด็นอื่น ๆ มันไมไดเปนการกําหนดประเด็นโดยชัดเจนอยางที่นองเขากลาว เพราะฉะนัน้ถา

เปนไปไดนี่เพือ่ใหส้ันที่สุดกระชับที่สุดตรงนี้เราอาจจะใสเฉพาะเรียกวาเนื้อแกนของมนัจริง ๆ นะครับ 

เพราะฉะนัน้อาจจะตองชวยดูเขียนใหกระชับที่สุดแตวาความครบนะครับอยางที่อาจารยอําไพ Comment 

นะครับ ขอบคุณครับ  คุณปทมามีความเหน็อะไรอยางไรบางครับ ขออนุญาตครับ  

 นางสาวปทมา สูบกาํปง : คือในสวนของความเห็นนี้กค็อืจากรูปแบบที่นอง ๆ ทํามาก็จะ

เห็นไดวาเปนรูปแบบที่เราคิดและก็พัฒนามาเรื่อย ๆ นะคะ แตอยางทีน่องแสดงความคิดเห็น ที่บอกวาตอง

ใสวากาํหนดประเด็นเพราะวาเปนการพิจารณาในประเด็นตรงนี้อยากจะเพื่อความชัดเจน เวลานาํเสนอตรง

นี้มันเปนเจตนารมณก็อยากใหเปนชัด ๆ คะอยางทีท่านอนุกรรมาธกิารทานอาํไพไดกลาวไปแลวนะคะ สวน

กระบวนการในสวนของที่วาในการพิจารณาครั้งที ่๑ เปนการพิจารณาประเด็น การพิจารณาในครั้งที่ ๒ 

พิจารณาเนื้อหาหรือวาเปนพิจารณารายมาตราตรงนัน้เราอาจจะมีการอธิบายความหรือวาอะไรอาจจะเปน

สวนตนของการนําเสนอตรงนี้ไดเพื่อความชัดเจน ก็จงึเห็นควรวาถาเกิดวามกีารไปพิจารณาและปรับ

ถอยคําใหมันกระชับนีก่็นาจะเปนประโยชน แลวก็คําอาจจะไมฟุมเฟอยแลวปริมาณตรงนี้จะลดลงไดนะคะ  
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สวนรูปแบบทีว่าวนันี้มีการพิจารณากันวาจะมกีารเรียงตามลําดับเวลาของการทํางานของ สสร. จะเรียงไป

ทางขวาก็คือเรียงเปนคอลัมน ๆ ไปหรือวาจะเรียงไปในแนวนอนอยางที่ทานประโภชนหรือวาทานนอง ๆ ได

นําเสนอตรงนัน้ ในมุมมองคิดวา การนาํเสนอเปนระยะเวลาถานาํเสนอเปนชอง ๆ ไปอยางที่สมมตุิชั้นแรกนี้

เปนการพิจารณาของอนกุรรมาธิการหรือวากรรมาธิการยกรางอยางที่นาํเสนอในชองกรอบที ่๓ ที่ตรงนี ้เปน

ชั้นแรกของดานแรกวากรรมาธิการตรงนีน้าํเสนอและพิจารณามีความเห็นอยางไร แลวพอชัน้ที ่๒ พอหลุด

จากกรรมาธิการหรือวากรรมาธิการยกรางหรือคณะอนกุรรมาธิการยกรางแลวตอไปก็จะไปเขาสูการ

พิจารณาของ สสร. ก็จะเปนอีกชั้นหนึง่ซึ่งแบงชัดเจนนาจะอยูในชองถดัไปตรงนั้น แตเห็นวาหนาแนวนอน

นาจะโอ.เค. กวาคะ ในการนาํเสนอเปนระยะ ๆ ไป แตวาใหมนักระชับ แลวก็โดยที่อาจจะฝากความเหน็

ทั้งหมดเอาไปใสเปนเอกสารภาคผนวกตรงทายก็ไดคะ  

 ประธาน : อาจารยอําไพเสนอมานอกรอบ แตผมก็ขอโยนกลับเขาไปในรอบ คืออาจารย

อําไพเสนอมาอยางนี้ครับวา แบงกรอบใหตามแนวนอนนะครับ เร่ิมตนก็คือประเด็น ประเด็นนี้กับประเด็น

ยอยเอาไวดวยกันนะครับเปนแบบหวัขออาจจะโบพอประเด็นยอยก็ใส  –  ตอไปสถานที่ชองเล็ก ๆ อีกชอง

หนึง่สถานที่เพื่อจะไดรูกัน Debate กันทีไ่หน รัฐสภา สปริงฟล บางแสนหรือที่ไหนอยางไรนะครับ ตอไป

ความเห็น ทนีีค้วามเห็นอาจารยอําไพก็เสนอวาเปนความเหน็ของกรรมาธิการนาจะมากอน ถัดไปก็เปน

ความเห็นของอนุกรรมาธกิาร ถดัไปก็เปนความเห็นของ ๗๖ จังหวัดในประเด็นนีน้ะครับ สุดทายจงึเปน

เจตนารมณ ทนีี้ถาเปนอยางนี้แลวกท็ําใหแยกออกไปเยอะในเรื่องประเด็นยอลงมาทาํใหพื้นที่แคบลง แม 

จะเพิ่มสถานที่มันสัน้ ๆ อันนั้นคิดวาคงไมมีปญหานะครบั ไปตรงที่แยกความเหน็กรรมาธิการยกรางกับอนุ

กรรมาธิการยกรางตรงนี้ถาเผื่อเกิดแยกแลวนี้มนัจะทําใหชองนี้สมมุตถิาเกิดไมมีความเห็นของกรรมาธิการ

เลย ของอนุจะแคบลงและยาวมาก เพราะวาอนุนี้จะออกความเหน็กอน เพราะฉะนัน้อนุจะมีเยอะแยะเลย 

แตกรรมาธิการอาจจะไมคอยมีบางประเดน็กรรมาธกิารผาน ใชไหมครับ เพราะฉะนัน้ถาเผื่อเราจะเอาตรงนี้

มาปรับรวมกนัใหรวมกนัเปนชองเดยีวไดนะครับ ถาเผือ่เกิดรวมเปนชองเดียวเพียงแตวาอน ุกับกรรมาธิการ

อันไหนเราก็ขีดกรรมาธิการ เขาจะไดรูปคลายเปนของเดิมแลว ทนีี้ส่ิงที่เพิม่ข้ึนมาคอื ๗๖ จังหวัด  ๗๖ 

จังหวัดถามวาตองมีไหม ถาเผื่อ ๗๖ จังหวดัผมวาเอาไวในหมายเหตุไดไหมครับ เพราะถา ๗๖ จังหวัดแต

ละประเด็นนี้ผมวามนัมเียอะมากเลย ยกตวัอยาง นี้จุดเดยีว เพราะฉะนัน้ ๗๖ จงัหวัดถาเรามเีวลาทาํเราจะ

ไปทําหมายเหตุทีหลงั แตอาจจะขอเปนไมใช  First  purity นะครับ ขอเปน ๗๖ จงัหวดันี้เมื่อเรามเีวลาทาํ

เราถึงคอยตามหลังนะครับ เพราะไมอยางนั้นเดีย๋วหลักไมเสร็จ เปนภาพ เชิญครับ   

 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล :  ก็ดวยความเคารพ คอืตามแบบนี้ผมวา โอ.เค. คอืแตจะดู

แบบเดิมนี้นะครับ ทีนี้เพียงแตวาถาไปขยายออกไปเยอะอยางนัน้อีกก็ยังทํายากไปอีก เพราะวามนัมีหลาย

ชองเพิม่ event  ตาง ๆ ข้ึนมา ใจจริงผมอยากจะใหคงหัวขอประเด็นยอยแลวก็ความเห็นอะไร อาจจะไมใช 
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ความเห็นก็ได อาจจะปรับวาเปนที่ยุตหิรือสรุปอะไรนี้สมมุตินะ เสร็จแลวหมายเหตนุี้ก็อาจจะเปนความเห็น

จากภูมิภาคตาง ๆ  ซึง่ประเด็นมันก็ตรง ๆ กันนะทานประธานในที่ทานแจกมานี้ทีท่านไดสรุปมานี ้ผมอาน

แลวนี่มนัก็จะมีแตละประเด็นนี้มนัก็ตรงกนักับประเดน็ที่คุยกนัในกรอบอยูแลว ตรงภาคทีว่าไดความเหน็

ของภาคนี้มนัสามารถที่จะนาํมาสรุปไดเหมือนกนัวาประเด็นที่อนุกรรมาธิการคุยกนันี้บทสรุปเปนอยางไร 

ความเห็นของภาคในวนัที่เทานัน้ทีเ่ลมนีว้นัที ่๑๕ มนีาคม สรุปออกมามันกี่เปอรเซน็ต มันสนับสนนุ

ความเห็นนัน้อยางไรอยางนี้ ผมวามันจะกะทัดรัด มนัไมตองเยอะ เสร็จแลวแตละ event แตละครั้งนีท้านก็

วงเล็บอยูแลว วงเล็บวันที่เทาไร ซึ่งนองเขาวงเล็บอยูเพยีงแตวาอาจจะอธิบายวาวนันั้นมนัจากที่ไหนอยาง

นั้นเพราะวาบางทีไมรูอยางนี้ เมื่อเขาที่ประชุมคณะกรรมาธิการทานผูใหญที่มาเปนคณะกรรมาธกิาร

วิสามัญนี้ก็จะไดมองเหน็ชัด แลวคนอืน่อานก็จะสื่อไดงายนะครับ สวนรายละเอียดวาใครเห็นอยางไร 

แตกตางอยางไรนี้ก็เปนอกีเคสคือเปนอีกชุดหนึง่คลาย ๆ ปะหนาใหอานงาย คลาย ๆ ทํางบประมาณ  ----- 

                                                                                                                                           - ๓/๑ 
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สวนรายละเอยีดวาใครเหน็อยางไร แตกตางอยางไรก็ไปเปนอีกชุดหนึง่ คลาย ๆ ปะหนาใหอานงาย  

คลาย ๆ ทํางบประมาณปะหนา สวนรายละเอียดจะอยูในเลม ทานประโภชนยกตวัอยางผมก็มองเห็นวา

คลาย ๆ กับการเสนองบประมาณรายจาย คือจะสรุปวากี่ลานบาท แตรายการนั้นจะไปอยูในรายละเอียดวา

จายอะไรบาง จะคลาย ๆ กนั ไมทราบวาจะงายไหม อันนี้ดวยความเคารพ คือถาไปเพิ่มอีกก็ตองถามทาง 

ผูปฏิบัติ ก็เพิ่มชองขึ้นไปอีก ก็พิมพยากไปอีกเหมือนกนัใชไหมครับ 

  ประธาน  :  ขออนุญาตนะครับ ตรงนี้ไมใชความเห็นของผม ผมเอาความเห็นของอาจารย

อําไพมาใหพวกเราทราบในที่ประชุมวาเปนอยางไร ขณะนี้เทากับเรายังไมไดสรุปวาความเหน็เปนอยางไร 

แตเพื่อใหเหน็ภาพชัดเจนขึ้น ผมขออนุญาตอันนี้สงอาจารยอําไพ แลวเดี๋ยวทานอาจารยอําไพเสร็จแลวสง

ตอไปยังทานวชัรินทร คืออยากจะใหเห็นวาของกรรมาธกิารเวลาเขาสรุปเรียงมาตรา เขาไมไดสรุปเปน

ประเด็นเหมือนอยางของเรา เขาสรุปไลทีละมาตรา จากหัวขอที่สปริง ฟลด นัน่แหละ พอหัวขอเปนอยางไร 

แลวพอถงึเวลาเขาเรียงมาตรา เขาจงึเอาไปใสตามมาตราของแตละหวัขอนั้น ถาหัวขอไหนไมมีการกลาวถึง 

เขาก็จะไมไดขยับ หรือบางทอีาจจะขยับเลก็นอย อยากจะใหพวกเราชวยดูเพื่อจะไดเห็นภาพวาของเขาเปน

อยางไรนะครับ เพราะเวลาเราทําแลวของเราเปนหัวขอ ของเขาเปนมาตราก็อาจจะสลับกัน ขออนญุาตครับ 

คือเร่ืองนี้อาจจะตองใชเวลานิดหนึ่งเกี่ยวกบัเร่ืองรูปแบบที่จะทํา เพราะวาเราอยากจะใหออกมาดทีีสุ่ด 

เขาใจงายที่สุด แตสําคัญทีสุ่ดก็คือนอง ๆ ตองทาํไดและทําทนั เพราะฉะนัน้ก็ตองทํางายที่สุดดวย ถาเกิด 

Complicate มาก เดี๋ยวงานไมเสร็จ เราก็จะเสียหายกันทัง้คณะ 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธ  :  ผม นพรัตน ครับ ก็คือหลงัจากที่กลับมาจากสปริง ฟลด แลว 

กรอบ ๑ ก็จะเขารายมาตราแลวทั้งของอนแุละของรางกรรมาธิการ ในตารางของกรอบ ๑ ก็เลยจะปรับเปน

อีกรูปแบบหนึง่แลว ก็จะไมเหมือนกับทีน่าํเสนอของกรอบ ๒ หรือวานาํเสนอในครั้งที่แลว คือจะยดึมาตรา

ของป ๒๕๔๐ เปนหลกั และชองแรกจะเปนมาตราของป ๒๕๔๐ ครับ แลวชองที ่๒ ก็จะเปนรางของ 

ป ๒๕๕๐ แลวชองที่ ๓ ก็จะเปนเหตุผลทีเ่ห็นดวย ชองที่ ๔ จะเปนเหตุผลที่ไมเหน็ดวย ชองที ่๕ จะเปนสรุป 

ก็คือของสปริง ฟลด และของกอนที่ไปสปริง ฟลด ก็คือจะโยกมาไวใหตรงกับมาตรา จากการกาํหนดเปน

ประเด็นหรือวาหวัขอยอย อยางเชน นโยบายพืน้ฐานแหงรัฐหรือวาทีม่อีะไรบางก็จะโยกกลับมาใหตรงกับ 

มาตราแลวครบั ไมทราบอยางนี้จะพอเปนแนวทางเดียวกับทีท่านคณิตพูดหรือเปลาครับ  

  ประธาน  :  คลาย ๆ กันครบั เพราะวาเราทัง้สองคน เราอยูในหอง เราเหน็เอกสาร แตวาอีก

หลายทานที่อยูตรงนีท้านไมเห็นเอกสาร ผมก็เลยอยากจะใหทานไดเหน็เอกสาร ทานจะไดเหน็ถงึวาสิง่ที ่

ในกรรมาธกิารเขาสรุปนี่เขาเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมอยางไร ทีนี้เมื่อทางนักวชิาการทาํออกมา แบงเปนซอย

ยอยอยางนี้ ลอกันกับแบบใหมของกรรมาธิการ ก็เทากับวา ณ ขณะนี้จะมีรูปแบบที่ ๑ คือหวัขอ ประเด็น 

พอรูปแบบที่ ๒ ก็ออกมาไลตามมาตรา แลวเอาหัวขอประเด็นพวกนี้ไปใสแตละมาตรา เพราะฉะนั้นพอใส 
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แตละมาตรากจ็ะเหน็ถงึความเปลี่ยนแปลงของแตละมาตราวาแตละมาตรานัน้เปลี่ยนแปลงเปนอยางไร 

เพราะเหตุใด แตวามันจะไมเห็นเปนประเด็น ใชไหมครบั เพราะฉะนัน้พอไมเห็นเปนประเด็น ตรงนี้อาจจะ 

ตองหารือวาถาไมเหน็เปนประเด็น ตรงที่เปนประเด็นอยางนี้เราจะเก็บเอาไวอีกไหม เพราะถาเก็บมันเห็น 

ไดชัดวาภาพหนึง่คือประเดน็ อีกภาพหนึง่คือเรียงมาตรา ถาเห็นภาพทั้ง ๒ อยางชดั ก็อาจจะทาํใหเหน็ 

เจตนารมณชดัขึ้น เพราะวาสุดทายก็คือความเหน็ของแตละประเด็น หรือความเหน็แตละมาตราคือ 

อันเดียวกัน เพียงแตเราแยกเก็บเปน ๒ แบบ คือแบบแรกเปนประเดน็ แบบที่ ๒ เรียงมาตรา อันนัน้คงจะไว 

คอยหารือกนัอีกที เพราะตอนนี้เทากับเราตองพฒันารูปแบบที่ ๑ และตอไปตองพฒันารูปแบบที ่๒ ที่วา 

เรียงมาตรา สุดทายเรยีงมาตราอยูขางหนา ประเดน็อาจจะอยูขางหลงั มันจะไดสมบูรณ แตจะหนามาก 

ตรงนั้นเดีย๋วคอยวากัน อาจจะตองหารือในรอบหนาถาเกิดเราพัฒนาไปแลว เพราะเรายังไมไดทิง้ เราคง

ตองหารือตอนที่คณะกรรมาธิการเราเยอะกวานี้ นองสรางแบบที่ ๒ เอาไวแลวใชไหมครับ ลอง Print มาสัก 

หนาหนึ่งไดไหมครับ เพื่อจะไดใหทุกทานไดเห็น 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธ  :  ยงัไมได Print ออกมาครับ อยูใน Notebook ครับ  

  ประธาน  :  อยูใน Notebook เรา Print ไดเลยนี ่ลอง Print มาแจกทกุ ๆ คน เอาแคสัก 

๒ แผนกพ็อ เพื่อจะใหเหน็ Idea นะครับ เพราะตรงนี้เปนเรื่องที่สําคญัมากที่เราจะสื่ออยางไรใหคนทัว่ไป 

เขาเขาใจ ทีนีอ้าจารยอําไพเมื่อสักครูก็ใหความเห็นวาอาจจะตองลอตามขางบนเขา คือของกรรมาธิการ 

เขาสื่ออยางไร คนทัว่ไปแมแตกรรมาธิการเองเขาก็ชนิในเอกสารของเขา เมื่อเราพิมพออกไปตามเอกสาร 

ของเรา ลอตามของเขาแลว เขาก็จะเขาใจงายขึน้ทีเ่ขาจะ Approve มนักง็ายขึน้ เพราะถาเกิดเราพิมพผิด 

รูปแบบจากเขา เมื่อเราสงไปใหเขาดู เขาอาจจะไมเขาใจในสิ่งที่เปนรูปแบบของเรา และอาจจะเขาใจ 

ความหมายผดิจากสิ่งที่เราสื่อ เลยคิดวาเราบันทึกเจตนารมณผิดหรือเปลา ซึง่ตรงนัน้อาจจะเปนจดุที่เรา 

ตองคํานงึเหมอืนกนั ยงัไมนบักับทีว่าถามนั Complicate มาก นองเขาทาํไมไหว ทาํไมทัน งานเราก็จะ 

ไมบรรลุเปาหมาย นัน่อีกสวนหนึ่ง เพราะฉะนัน้เดี๋ยวอาจจะดูจากทีน่องเขาไป Print มา แลวจะสื่อใหเหน็ 

ชัดขึ้นเมื่อเทยีบเคียงกับของทางกรรมาธิการ เพราะกรรมาธิการเขาไปประชุมเรียงหลักเราเห็นแลว เราทํา 

ตามหลกัเขา เขาประชุมเรียงมาตรา เราเหน็แลว แลวถาเผื่อเกิดนองเขาทาํเรียงตามลําดับอยางนัน้เชนกัน 

ก็จบแลว เพราะเขาคงไมมนีอกเหนือจาก ๒ แบบนี้แลว ตรงนี้เดี๋ยวชวยกันดูแลวคอยออกความเหน็กนัตอ

นะครับ ทานอาจารย ๒ ทานชวยออกความเหน็กนัดัง ๆ หนอยครับผม 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ขอโทษครับ เมื่อสักครูนี้ก็คุยกับทานอาจารยวิจิตราวา 

ในที่สุดแลวคงจะกลับมาคลาย ๆ กับกรอบที่แจก กรอบ ๑ ที่เราไปพูดกันในอนุ ก็คือมีรัฐธรรมนูญเกา 

รัฐธรรมนูญราง และเหตุผล ทีนีถ้าหากเราจะมาดูอันนี้เลยตอนนีม้ันก็จะรื้อใหม ร้ือระบบเรา ซึง่เราตั้ง 

ประเด็นมากอนใชไหมครับ ทีนี้ผมเรียนอยางนี้วา อยากจะคงอันเดมิไว หัวขอและประเด็นยอยอะไรนี่ 
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สรุปหรือความเห็นอะไรก็ตามที แลวหมายเหตุอาจจะใสวาตรงกับมาตราอะไรที่เขากาํลังรางกนัอยู เชน 

ในอาทิตยนีม้ปีระเด็นนี ้มนัตรงกับมาตราไหน วรรคไหนอยางไร ซึง่เราจะสื่อใหเห็นวาประเด็นนี้มีการ 

พูดคุยกนัและสรุปแลวออกมาเปนกฎหมายนีม่าตราไหน พอเราไดตรงนี ้โอ.เค. ปบ เราก็กลับข้ึนมา 

อีกทหีนึง่ ก็คือเอามาตรานัน้ มาตราทีเ่ขาจะไปทําประชามติ สมมุตินะครับ พิมพแจกนี่ เราก็เอามาตรานัน้ 

ข้ึนมา เสร็จแลวจตนารมณก็จะมาปรากฏในหมายเหตุหรือตอทายมาตรานัน้ ๆ ก็คงจะกลายเปนอีก 

Version หรืออีกกลุมหนึง่ กค็ือการทํางานจะตองกลับไปในระบบนัน้ ในที่สุดทานจะตองมีมาตราและม ี

บันทกึเจตนารมณ จะเหลือ ๒ กลุมแคนัน้เอง แตตอนนีเ้รายังสรุปตรงนั้นไมไดแคนัน้เอง ไมทราบวาถาจะรีบ 

ขนาดไปใสมาตราเลย มาตราก็ยงัไมนิง่ คอือะไรก็ยังไมนิ่ง แตประเด็นมันนิง่แลว เพียงแตความเห็นใน

ประเด็นนัน้ ๆ อาจจะไมนิง่ อาจจะมกีารเคลื่อนไหวอยู แตถาเราใชแบบเดิม ประเด็นตาง ๆ ถามันนิง่แลว 

มันก็ตกไปอยูมาตราไหนซึ่งเปนราง แลวหมายเหตุไววารางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ นีม้ันตรงกับมาตราอะไร 

เทาที่ผมทราบจะไมตรงกันหมด รัฐธรรมนญูป ๒๕๔๐ กบัป ๒๕๕๐ มนัคนละอนัเลย ถาไปจับเทยีบกันแลว 

มันเทียบไมไดเลย ก็เลยอยากจะหารือวาไมทราบจะเหน็ประการใด ถาไปเอาอันนีม้าเมื่อสักครูนี้ทีท่านแจก 

ซึ่งก็ไมนาจะยตุิตามนี้ ไมทราบอาจารยเหน็อยางไรครับ  

  รองศาสตราจารยวิจิตรา วิเชียรชม  :  ขออนุญาตคุยดัง ๆ นะคะ พอดีปรึกษากนัเรื่องนี ้

ดวยวานาจะเปนอยางที่ทานวัชรินทรวา แลวในสวนของหมายเหตุเราอาจจะครั้งของป ๒๕๔๐ วา 

มาตราไหน แลวในรางจะไปอยูในมาตราไหน ซึง่เราอาจจะใช Code แบบสั้น ๆ ซึง่อานแลวเขาใจ สวนใน

ลักษณะของประเด็นเราควรจะมีไว เพราะวาบางทีมาตรามันเคลื่อน เพราะฉะนัน้ตรงนี้เราจับประเด็นได

แลวก็จะสามารถที่จะตามได แมเลขมาตราจะเปลี่ยน ตรงนี้นาจะดีกวา ในสวนรายละเอียดก็ยงัขอยนืยนัวา

ควรจะมีเปนเอกสารตางหาก เพราะไมอยางนั้นมันจะมารุงรังอยูในนี ้อานแลวทําใหสับสน ถาเผื่อวาเรารูใน

ขอสรุป ในตารางซึ่งนาจะเปนขวางแบบนี ้พออานปุบแลวเราเห็นแลววาขอสรุปเปนอยางไร หรือยังไมมี

ขอสรุปในเรื่องไหน ประเดน็ไหน ก็จะมีปรากฏ สวนอยากจะเห็นวาทําไมมีขอสรุปแบบนี้ มนัมีเหตุผล 

อยางไร หรือทาํไมถึงไมมีขอสรุป เราก็จะไดไปดูในเอกสารรายละเอยีดที่ประกอบได ซึ่งอาจจะไมใช 

แนบทาย อาจจะเปนประกอบแลวแยกเปนอีกเลมหนึ่งก็ได ซึ่งก็จะมีกาํหนดรายละเอยีดวาครั้งไหนในการ

ประชุมที่มีความเห็นแบบนี้ ตรงนี้ก็จะชัดเจนคะ ขอบคณุคะ 

  ประธาน  :  ขอบคุณครับ จริง ๆ ก็เปน Idea ที่ดีนะครับ เพราะวาในสิง่ที่เราทาํเอาไวเปน

เร่ืองที่ดูเหมือนกับวาจะเริ่มตกผลึกในเรื่องความเหน็เกีย่วกับหัวขอแตละหัวขอนะครับ แลวจากสิ่งตรงนี ้

เขาจะพฒันาไปเปนกฎหมายมาตราอะไร ซึ่งตามรางมทีัง้หมด ๓๑๗ มาตรา แต ณ ขณะนี้เราก็รูกัน 

สําหรับคนที่เขาฟง กจ็ะรูกนัวาจริง ๆ แลวไมใชเปน ๓๑๗ แลว เพราะเริ่มแตกหนอ เชน มาตรา ๔๖/๑  

มาตรา ๘๐/๑ ซึ่งตอไปในอนาคตก็คงจะขยายเพิ่มอีก ๒ มาตรา ก็กลายเปน ๓๑๙ แลวถาเกิดมีการ 
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แตกหนอเพิ่มข้ึนไปอีก ตอนหลังก็อาจจะไปถึง ๓๐๐ แก ๆ ถงึ ๔๐๐ มาตราก็อาจะเปนได เพราะฉะนัน้ 

ถาเกิดเรายึดในหลกัหวัขอตรงนี้ แลวเราหมายเหตุเอาไววาตอไปมันพฒันาไปเปนมาตราอะไร ตรงนัน้ก็ด ี

แตอยางไรก็ตาม นั่นคือสรุปตามประเด็น ทีนี้เวลาคนเขาดู เขาจะดูจากรัฐธรรมนูญที่สําเร็จรูปวามาตรา

อะไร พอมาตราอะไรปุบเวลาเขาจะมาหานี่เขาอาจจะหาไมเจอวาอยูประเด็นไหน ------------------------------- 

     

           - ๔/๑ 
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เพราะฉะนัน้ถาเผื่อเราเกิดเปน Soft file นี้เราอาจจะ Search ไดวามาตรา ๘๖ นะมนัก็จะมาอยูชองหมาย

เหตุก็จะเหน็วามันที่ไหนบางนัน่ประการที ่๑   

 ประการที ่๒ ถาเผื่อเกิดเขาไมไดใช Soft file เขาไมไดมีระบบคอมพิวเตอรชาวบานนี้เขาดู

เรียงมาตรากห็าไมเจอ แตในขณะเดียวกนัของทางดานกรอบทางดานกรรมาธิการเขาทาํเรียงมาตราไวนีม้ัน

อาจจะดูงายกวาหรือเปลาสาํหรับชาวบาน ตรงนัน้เปนสิง่ที่ฝากเอาไว เลยทําใหเมื่อกีท้ี่บอกวาอาจจะตอง

ทําทั้ง ๒ ทางหรือเปลา คือเรียงมาตราเปนหลกั แลวก็หวัขอเอาไวขางหลังเพื่อใหคนที่มีเทคโนโลยสูีงใช

คอมพิวเตอรเขา Search แตคนที่เทคโนโลยีต่ําหรือชาวบานเขาเปดดูมาตราดูเองไดทั้ง ๒ อยางประกอบกัน

หรือเปลา ซึ่งถาเผื่อทาํทัง้ ๒ อยางประกอบนี้ ณ ขณะนี้ตรงนี้เราทําจบแลวนะครับ เราก็เพียงแคเตมิวา

สุดทายไปผลกึที่มาตราไหน ในขณะเดียวกันของใหมทีก่ําลังไป Print มาเรียงมาตรานะครับ สุดทายเรา

อาจจะเปนหมายเหตุเอาไวยอนกลับมาวาอันนี้เปนประเด็นหวัขออะไรหรือเราไมยอนกลับมาก็ไดเพราะวา

มันมีความเหน็อยูในเรียงมาตราของมนัอยูแลวนะครับ ซึ่งตรงนี้อาจจะจําเปนไหมทีต่องทําถึง ๒ อยางอนันี้

ที่ผมขออนุญาตนําเสนอ แตเร่ืองทั้ง ๒ ประการนี ้ผมมองดูวามนัใหความสําคัญประโยชนตางกนั ขอ

อนุญาตที่ประชุมชวยลองพจิารณาดวยนะครับ ขอบคุณครับ   

 ประธาน : เชิญครับคุณปทมา  

 นางสาวปทมา สูบกาํปง : ในสวนทีก่ําลงัพิจารณากันอยูนาจะแยกเปน ๒ ประเด็นคือการ

จัดเก็บขอมูลวาเราจะจัดเก็บเปนลําดับอยางไรและก็อีกสวนหนึง่นาจะเปนในสวนของการนําเสนอ นําเสนอ

ขอมูล รายงาน เจตนารมณของเราตรงนีน้ะคะ ซึ่งการจดัเก็บนี้เราจัดเก็บเปนระยะเวลาตามระยะเวลาก็

นาจะได และเวลานําเสนอนีไ้มวาเราจะนาํเสนอเปน Soft file ใสซีดีหรือวาขึ้น Internet หรืออะไรก็แลวแต

ตรงนั้นนี่เรากอ็าจจะสามารถ เวลาเราจัดเก็บเราอาจจะจัดเก็บเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖  เวลานําเสนอเราอาจจะ

นําเสนอยอนหลังก็นาจะไดคะวา เอามาตราขึ้นกอน สมมุติวาเราอยากจะคนมาตรา ๓ เร่ืองนี้ เวลาคนแลว

นี้เราอาจจะคยีแคมาตรา ๓ เพราะรูอยูแลววาอาจจะเปนเรื่องอํานาจอธิปไตยตรงนัน้นะคะ แลวพอคนปุบ

มันจะลิง้คไปใหวาในชัน้ของคณะกรรมาธกิารยกราง คณะอนุกรรมาธิการยกราง ในชั้นของ สสร. พิจารณา

แปรญัตติเขามีความเหน็กนัอยางไร จนสุดทายพอไปรับฟงประชามติจากประชาชนแลวมีความเห็นอยางไร

ตรงนั้นก็นาจะได รวมทัง้ถาเกิดวาเราจะนาํเสนอเปนหนงัสือเปนเลมเปนรายงาน การนําเสนอก็อาจจะ

นําเสนอยอนมาจากหลงัก็ได สมมุติวามาตรา ๓ ที่บัญญัติไวสมบูรณแลว คือบัญญัติไวอยางนี้ ๆ 

เพราะฉะนัน้ใหยอนกลับไปวา อาจจะยอนกลับไปในช้ัน สสร. ถอยจาก ๕๔๓ หรืออาจจะถอยจาก ๕ แลวก็

ไปเร่ิม ๑ ๒ ๓ ๔  ตรงนั้นคิดวานาจะไมมีปญหาคะ   

 ประธาน : ไมทราบมทีานอืน่มีความเห็นอยางไร เพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ 
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 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล : คือเมื่อกีคุ้ยกับทานอาจารย กม็ีความเหน็วารูปแบบเดิมนี้ 

โอ.เค. แตทีนี้เพียงแตวาถาเปนแบบหวัขอนี้ใหมนัเล็กลง คือชองนี้ใหมนัเล็กลง ประเด็นยอยกจ็ะแคบลงก็คือ

ใหมันยอเล็กลง สวนความเห็นของคณะอนุกรรมาธกิารยกราง แลวกแ็ละคณะกรรมาธิการยกรางกรอบ ๒ 

อะไรนี่ที่เปนชองใหญนี ้ก็อาจจะใชคําวาสรุปความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการ แลวก็คณะกรรมาธิการ 

แลวก็ของประชาชน เสร็จแลวทาํเปนชองเล็กลงมาอีก กค็ือในกรอบใหญนี้อาจจะเปน ๓ ชอง คลาย ๆ บาท 

จํานวนเงนิ บาท สตางค เปนชองมาอยางนั้นก็เปน ๓ กรอบ ก็คือมีคณะอนุกรรมาธิการก็จะเปนชอง ๒   

ชองที ่๓ ก็จะเปนจากภาคประชาชน อันนีแ้ลวสวนหมายเหตนุี้ก็อาจจะมาตราหรือเปนสรุปอะไรนี ่ผมดูแลว

วาอยางนี้มนัอาจจะดูงายหรอืเปลานะครับ สวนความเหน็ของคณะอนกุรรมาธิการมกีารอภิปรายใน

ประเด็นนัน้รายละเอียดอยางไรนี่ เราก็ Food note ไวเชน ในเรื่อง ส.ส. จํานวน ๔๐๐ คน มีการพดูไวเยอะมี

ความเห็นหลากหลายก ็Food note ไววาใหไปดูในเนื้อ ซึ่งอาจจะเปนรายละเอียดจาํนวนมาก แลวก็  

Food note ไวอยางนี้ อาจจะงายในการทีจ่ะนาํเสนอ ไมทราบวาจะเหน็อยางไรครับ หรือจะคงเดิมไว 

เพราะวาคงเดมิ คําวา ความเห็นนี่แสดงวาจะตองลงความเหน็คอนขางที่จะละเอยีด ทานสรุปปบนีม้ันก็จะ

งาย ประเดน็มนัก็จะสัน้ ๆ เหน็ดวย ไมเหน็ดวย หรือวาเหน็อยางไร อยางนี ้สวนใครอภิปรายอยางไรนี้ก็จะ

ไปดูอีกสวนหนึ่ง Food note ไวไมทราบวาอยางนีจ้ะทาํใหการนําเสนอนี้มันจะสั้น ๆ ก็คือจะมีไมกีห่นา แต

วาในรายละเอยีดของเรื่องนีม่ันจะเยอะไปอีกฝายหนึง่ ไมทราบจะงายไหมอันนี้กห็ารือนะครับ  

 ประธาน : คุณกบครับ ไมทราบวารายงานที่เขาแจกเมื่อวันที่ ๒๐ ไมทราบวาเราเคยแจก

ภายในคณะเราไหมครับ  

 นางสาวปรัชญาภรณ  อมรเวช  : มีแจกคะ    

 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล : ทานประธาน อันนี้ไมทราบเขายุติหรือยังทีว่าฟง

ความเห็นอะไรนี่ คือประมวลความคิดเหน็เพื่อประกอบการรางรัฐธรรมนูญจากแบบสอบถามเปนรายบุคคล 

อันนัน้เปนแบบ Questionnaire  

 ประธาน : ใชครับ เปนแบบสอบถาม ตรงนั้นนั่นเปนการเรียกวา สํารวจครั้งที ่๑ แลวก็ไดมี

การ Comment วาจะตองไปสํารวจเพิ่มเติมตอไปเร่ือย ๆ เพราะฉะนัน้เทากับวายุติเฉพาะตรงชวงนัน้  

 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล : ชวงวนัที่ ๑๕ มนีาคม  

 ประธาน : ครับ ระหวางนี้คงรอนองเขา print มาดนูะครบั และเดี๋ยวจะไดเห็นรูปแบบใหม 

และก็จะไดสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับ   ระหวางรอนะครับ ดูจากกรอบ ๒ ทีน่องเขาสงมาใหดูนีน้ะครบั 

แบงเปน ๔ หวัขอ มีสเต็ป ๔ ชอง หวัขอประเด็นยอย ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการ และ

คณะกรรมาธกิาร สุดทายกค็ือหมายเหตุ แตกลับมาดูใน File ทีพ่วกเรามีอยูนะครับ  File ของกรอบ ๓ เปน

ประเด็น ตอไปก็ความเหน็ของคณะอนุกรรมาธิการ แลวก็ของคณะกรรมาธิการ ตอไปก็เปนความเห็นของ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                            อารีรัตน ๔/๓  

วันจนัทรที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐  

 

คณะกรรมาธกิารยกรางที่สรุป แลวก็มากลาวถงึเหตุผลที่แตกตางและจึงจะไปหมายเหตุ ตรงนี้ตองถาม

นักวชิาการนะครับวา จริง ๆ แลวตอนนัน้ทีเ่รารางกันที่เราคุยกนันี้เทากบัวากรอบ ๒ นี้เรายงัตองมชีองกอน

จะถึงหมายเหตุ ยังตองมีลักษณะเหมือนกนักับกรอบ ๓ อีกใชไหมครับ อยากจะใหดกูรอบ ๒ นะครับ ในปก

ใหญที่สงมาใหนะครับ กับกรอบ ๓ ที่อยูใน File  คุณปทมาอาจจะเปดดูใน File จะเห็นไดวากรอบ ๓ ที่ทาํ

มานีก้ับกรอบ ๒  จะเหน็ไดวาการแบงชองตางกนั จงึเรียนทานคณะอนุกรรมาธกิารทุกทานชวยดูดวยนะ

ครับวาระหวางกรอบ ๒ ทีท่าํมากับกรอบ ๓ ทีท่ํามาของกรอบ ๓ ที่อยูใน File เพื่อดูวาเปนไอเดียในสวนที่

ตางกนันีเ้ราคดิวาอันไหนเหมาะสมกวากนันะครับ หรือวาอาจจะเปนเพราะกรอบ ๒ ยังไมไดพิจารณาเลย

ยังไมไดใสเขาไป เลยทาํใหชองยังไมครบ  ระหวางที่รอนองเขาไปถายเอกสารอยูนะครับ ผมก็เลยหยิบมา

อานเลน ๆ อยางมาตรา ๘๙ ที่เขารางไวนะครับ เขารางเอาไว ๒ แบบ  แบบที่ ๑ เขารางเอาไววา สภา

ผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิกจาํนวน ๔๐๐ คน โดยเปนสมาชกิซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต

เลือกตั้งตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๙๐ กบัแบบที ่๒ บอกวา มาตรา ๘๙ สภาผูแทนราษฎร

ประกอบดวยสมาชิกจาํนวน ๔๘๐ คน โดยเปนสมาชกิซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน 

๔๐๐ คน และสมาชิกซึง่มาจากการเลือกตัง้แบบสัดสวนจํานวน ๘๐ นีเ่ปนแบบที ่๒ โดยทีว่าแบบสัดสวน

นั้นเปนอยางไรนะครับ ตรงนั้นก็ยังไมไดสรุปกัน รายละเอียดก็จะเหมือนกับที่นอง ๆ เขาเขียนลงมาใน

เอกสารฉบับนีว้าใครอภิปรายไวอยางไรนะครับ  เพราะฉะนัน้ตรงนีพ้รุงนี้คงจะถึง จากมาตรา ๘๑ มาก็คง 

จะถึงมาตรา ๘๙ ก็คงถึงจะทราบวาจะรอบ ๒ ตกผลกึอยางไรนะครับ แตก็ยังมีรอบ ๓ ที่จะตองไปวากนัตอ   

                                                                                                                                            - ๕/๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                       ประภาลักษณ ๕/๑ 

วันจนัทรที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

จริง ๆ แลวคอนขางจะลําบากนะครับทีว่าเราจะทาํอยางไรใหออกมาดทีี่สุดและเขาใจงายที่สุด เพราะวา 

แตละคนที่มีความเหน็ก็เปนประโยชน และนารับฟงหมดเลย แตอันไหนที่คิดวาจะดีที่สุด ตรงนัน้ยาก  

ตองขึ้นอยูกับวาเราตองรูดวยวาขัน้ตอนขางหนาของเขาจะเปนอยางไร เพราะเราตองทาํรูปแบบเอกสาร

รองรับในส่ิงที่เราไมรูวาขางหนาจะเปนอยางไรเสียดวยซ้าํ เพราะจากที่เราเหน็เปนประเด็นก็เปลีย่นมาเปน

เรียงมาตรา ซึง่ตรงนัน้เราก็ไมคิดมากอน แตจริง ๆ ก็เปนสิ่งที่ตองเกิด เพราะสุดทายเขาก็ตองมารางเรียง 

มาตรา แตคงไมมีแบบที่ ๓ เพราะวาเรียงมาตราก็จบ เหลือแตเพียงปรบัปรุงหรือตกผลึกในแตละมาตรานัน้ 

เทานัน้ ซึง่อยางเกงก็อาจจะเลขมาตราเปลี่ยนแปลงหรอืเลื่อนไปนะครับ อาจารยวัชรินทรครับ อักษรยอนี่ 

ก.ต. หรือวา กต. ครับ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ผมไมแนใจครับ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 

แตในกฎหมายตองไปดูพระราชบัญญัติระเบียบบริหารศาลยุติธรรม 

  ประธาน  :  ผมจําคลับคลายคลับคลาวาในอดีต ก.ต. แตตอนหลังผมไมแนใจวา

เปลี่ยนเปน กต. ตามระเบยีบใหมหรือเปลา 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ตองไปดูรางพระราชบัญญัติครับ มีประเด็นอะไรครับ 

  ประธาน  :  ผมมาดูที ่Note เอาไว เพราะวารางบนัทึกเจตนารมณของเรา เราก็คงไม

อยากจะใหออกมาผิดเหมือนกนั เพราะฉะนัน้ Wording ที่ใชนองชวยดูดวยนะครับ ถาเราไลกลบัมา

ตัวสะกดตองถูกตอง ชื่อตองถูกตอง 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม รูสึกจะไมถกู 

นะครับ ที่บอกวาเปน ๓ เปน ๔ ไมใช ๖-๔-๒ ครับ ทานประธานครับ แลวประชุมวนัพุธจะเอาอันนีเ้สนอ 

ที่ประชุมหรือเปลา เรียนหารอืดวยเพราะวากรรมการวิสามัญหลายทาน ถาจะไปปรบัแบบที่คุยกนัก็จะ 

Save คือไมตองไปซีร็อคเยอะ  

  ประธาน  :  ผมขออนุญาตอยางนี้ไดไหมครับ เดี๋ยวลองดูแบบที่นองเขาเตรียมเอาไววา 

จะปรับหลังจากที่ไดมีการไปที่บางแสนแลวจะเปนอยางไร เดี๋ยวใหนองเขา Present แลวหลังจากนัน้เรา 

ดูวา ๑. เราจะปรับตามแบบที่เราสรุปวนันี้เปนอยางไร  ๒. เราปรับทันไหม เพราะเนื่องจากวาเราจะเสนอ 

วันพุธในขณะที่พรุงนี้มีเรียงมาตรา ๘๐ กวาเปนตนไปอกี ซึ่งนองเขาทาํหนาที่อยูตรงนั้นดวย เพราะฉะนัน้ 

ถาเกิดเราปรับไมทัน เราอาจจะแถลงกับทางคณะใหญวาวนัพุธเราอยูระหวางการปรับปรุง เนื่องจากไดม ี

การอภิปรายกนัในวันพรุงนี้และวันพุธ เลยจะเสนอเมื่อเสร็จส้ินแลว อาจจะเตะลูกออกไปอยางนัน้กอน 

แตวาวนันี้อาจจะขอดูวาทีน่องเขาทาํมาใหมนัน้เปนอยางไร นองชวย Present ใหดวยครับ 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธ  :  ขออนุญาตชี้แจงครับ ผม นพรัตน วิจิตรพนัธ ก็คือที ่Print 

ออกมาใหกอนก็ยงัไมสมบูรณนะครับ แลวแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ประชุมไปเปนครั้งที ่๔ กย็ังไมจบ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                       ประภาลักษณ ๕/๒ 

วันจนัทรที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

ตอนนี้กม็ีการพิจารณาถึงมาตรา ๘๑ กจ็ะเหลืออีก ๓ มาตรา ผมก็ยงัลงรายละเอยีดไมครบนะครับ ในสวน

ความตั้งใจที่จะทําตารางแบบนี้นะครับ จะอธิบายความตั้งใจใหฟงนะครับ ก็คือวาครั้งที่ ๑ คือกอนไป 

สปริง ฟลด กบัคร้ังที่ ๒ คือไปสปริง ฟลด การกําหนดประเด็นก็คือกาํหนดประเด็นเปนรายหัวขอ ผมก็เลย 

คิดวาควรใสประเด็นเปนรายหัวขอ ก็เลยเอามาใสไวในหมวด ๕ แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐกอนวา 

ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการกับกรรมาธิการเปนอยางไร เพื่อไมใหหลุดเปนประเด็นไปกอน คือเรายัง 

ไมรูวาเขาจะจบัไปใสในมาตราไหน ก็เลยควรจะใสเปนประเด็น ๆ ไว กค็ือใสไวในชื่อหมวด ๕ เลยครับ  

ผมขอยกตัวตวัอยางในหนา ๕ นะครับ เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขาก็จะใหเหตุผลไววาเปนหลกัการ 

ที่ควรจะใสใชไหมครับ ผมก็จะใหเหตุผลวาใสไปเพราะอะไร แลวเขาจะใสอยางไร คือใสแยกไวในวรรคเดียว 

วรรคแรกหรือวาวรรคสอง หรือวาเปนมาตราใหม สวนเหตุผลที่แตกตางก็จะมี แลวกส็รุปความเห็นนี้ก็จะ 

เปนสรุปความเห็นของกรรมาธิการครับวาในการประชมุที่สปริง ฟลด วาออกมาแลวเอกสารของรัฐสภาที่เขา

พิมพแจกมาเขามีความเหน็วาอยางไร ผมก็จะใสความเห็นตรงนี้ลงไปตามที่เขาสรุปมาเลยนะครับ สวนทีว่า 

กลับมาจากสปริง ฟลด แลวก็จะเปนครั้งที ่๓ คืออนกุรรมาธิการของกรอบ ๑ การพจิารณาครั้งนัน้ 

ฝายเลขานุการก็จะทาํรางออกมาแลวครบั แตตอนนี้ผมก็ยงัไมใส แตความตั้งใจจะใสก็คือจะไปใสให 

ตรงกับรัฐธรรมนูญของป ๒๕๔๐ ก็คือจะอยูในหนาสุดทาย หนา ๘ ที่มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ ทางเลขาของ

กรอบที่ ๑ เองก็ไดมาทาํเปรยีบเทยีบกับป ๒๕๔๐ วาถาเกิดเพิ่มเติมในมาตรา ๗๑ จะเพิ่มเติมวาอะไร 

เพิ่มเติมมาตรา ๗๒ คงเดิมหรือวาเปลีย่นแปลงอยางไร ซึ่งความเหน็กจ็ะเหมือนเดิมวาเหตุผลทีก่รอบที่ ๑ 

ใหความเหน็ไปคืออะไร แลวสรุปออกมาวา เห็นดวยวาคงเดิม แลวจะมาแทรกในตอนทายของมาตรา ๗๑ 

วาครั้งที่ ๔ คือของกรรมาธิการยกรางครับ ที่ฝายเลขานกุารของกฤษฎกีาหรือของอาจารยสมคิดที่เขา 

ไปทํามาครับ เขาเหน็เหมือนหรือไมเหมือนกับกรอบที ่๑ ก็คือจะเปรียบเทียบในสวนมาตรา ก็คือจะยกมา

เปรียบเทยีบกนัใหเห็นโดยชดัเจน แลวจะไดเห็นถึงวิวัฒนาการวากอนไปสปริง ฟลด เรากําหนดเปนประเด็น 

แลวประเด็นนัน้ไดโยกเขามาอยูในสวนของมาตราอยางไร แลวเหตุผลที่เขาทํามาหรอืวาเหตุผลที่เขา

อภิปรายกันคอือะไร แลวยังเปนการเปรียบเทียบใหเห็นทั้งของอนุและของกรรมาธิการอยางชัดเจนดวยครับ 

ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  มีทานใดจะสอบถามทางนกัวิชาการใหอธบิายเพิ่มเติมไหมครับ 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธ  :  ขอเพิ่มเติมอีกนดิหนึง่ครับ สรุปความเห็นนีผ่มคิดวาก็คือไป 

สรุปความเห็นครั้งนี้ไปกอน สวนเรื่องเจตนารมณก็อาจจะเพิ่มเปนชองที่ ๖ คือทาํเมือ่ทุกอยางเรียบรอยแลว 

เปน Final แลว อาจจะขยายตารางออกไป ตอนนีก้็ขอแคคงไวแคสรุปความเห็นกอนครับ ขอบคุณครับ 

 ประธาน  :  ถายังไมมีใครถาม ผมขออนญุาตถามนะครับ ถาอยางนัน้ก็คือวารูปแบบตรงนี ้

ก็เหมือนกับรูปแบบเดิมที่มอียูใชไหมครับ ตารางก็จะลกัษณะคลายคลึงกนั เพียงแตเพิ่มขอมูลลงไป  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                       ประภาลักษณ ๕/๓ 

วันจนัทรที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

เพราะฉะนัน้ถาเกิดเราจะขยบัโยกยายเปนอยางอืน่ หรือจะเปล่ียนแปลงรูปแบบ เนือ่งจากเปนระบบ Excel 

เราก็สามารถ Copy ทําไดโดยงายใชไหมครับ ถา Copy ขยับทําไดโดยงายนี ่วนันีอ้นุกรรมาธกิารเราเหลือ 

อยูเพียง ๕ ทาน โดยเฉพาะหลักใหญของเราคือทั้งประธานและรองประธานทานไมอยู ผมเลยขออนุญาต 

อยางนี้ไดไหมครับ เร่ืองนี้สําคัญ รูปแบบที่เห็นและเขาใจชัดเจนผมอยากจะไดมุมมองใหละเอียดที่สุด  

ถาอยางนั้นก็ขออนุญาตใหนอง ๆ ทําตามรูปแบบนี้ไปกอน เพราะวายังไมมีอะไรเสียหาย แลวเมื่อผาน  

๒ วนั พรุงนี้ มะรืนนี้ไปแลว กรอบที่ ๒ ก็คงจะเสร็จ แลวเราก็เอาขอมูลใสลงไป เมื่อเราประชุมกนัครั้งตอไป  

สําหรับคณะอนุนีน้ะครับ คนเยอะกวานี้ โดยเฉพาะหลกัใหญมา คือทานประธาน รองประธานมา เราจะได 

ชวยกนัออกความเหน็และสรุป เพราะถาเผื่อเราจะเปลีย่นเปนอยางอืน่ก็ไมยาก เพราะเราใชระบบ Excel  

แตสําคัญที่สุดรูปแบบอยากจะไดรูปแบบที่อานแลวเขาใจงายที่สุด เปนประโยชนตอผูอานมากที่สุด 

เพราะอนันีจ้ะเปนผลงานที่เราจะตองฝากเอาไวดวย ถาเผื่อเกิดเปนอยางนี้ ทานอืน่พอจะรับไดไหมครับ 

ยังไมสรุปรูปแบบวันนี้ ถาไมมีใครเห็นเปนอยางอืน่ ผมกค็ิดวาอยากจะขออนุญาตทีป่ระชุมวาใหนอง ๆ ทํา 

ตามรูปแบบนีไ้ปกอน แลวเมื่อเราสรุปวารูปแบบเปนอยางไรแลวเรากข็ยับอีกครั้งหนึ่ง ดีกวาจะขยับไป 

ขยับมา แลวสดุทายนองจะตองทํา ๒ คร้ัง ถาเปนอยางนั้นวันนี้มีใครเห็นเปนอยางอืน่ไหมครับ ถาอยางนัน้ 

ในเรื่องเกีย่วกบัระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองพิจารณา กถ็ือวาเราพิจารณาไปจบตรงนี้กอน ตอไปก็ขอผานไป 

ระเบียบวาระที่ ๔ เลย  

  ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอืน่ ๆ ไมทราบมทีานใดจะเสนอไหมครับ เชิญครับ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  เพยีงแตถามเทานั้นเองครับ ทีห่มวด ๕ แนวนโยบาย 

พื้นฐานแหงรัฐ เหตุผลที่แตกตางหมายถงึเหตุผลของกลุมเลขากับอนหุรือเปลา 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธ  :  ไมใชครับ พิจารณาแบบใหเห็นเลยครับวาในอนทุี่เขาเหน็ดวย 

กลุมหนึ่งไมเหน็ดวย ที่ไมเหน็ดวยเหตุผลเขาคืออะไร สวนพอเปนจงัหวะตอไปการพิจารณาของกรรมาธิการ 

ก็จะเปนเหมือนเดิมครับ คือกรรมาธิการที่เห็นดวยกลุมหนึ่งเขาใหเหตุผลวาอยางไร แลวกรรมาธกิารที่ 

ไมเห็นดวยใหเหตุผลวาอะไร แลวสรุปสุดทายทีท่านเลขาหรือวาประธานสรุปครับวาคืออะไรในชั้นนั้น  

อยางนี้ครับ  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ความเห็นแตกตางระหวางอนุกรรมาธิการหรือวา

ระหวางกรรมาธิการดวยกนั 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธ  :  ระหวางกรรมาธิการกับอนุดวยกนัเองครับ คือเปนแบบไลตาม

ข้ันตอนมามากกวาครับ อันหนึง่ก็คือความเหน็ของกรรมาธิการคือเหน็ดวย คือเหตผุลอะไร ไมเหน็ดวย 

คือเหตุผลอะไร แลวสรุปคืออะไรครับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                       ประภาลักษณ ๕/๔ 

วันจนัทรที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ผมหารือตอไปเลยนะครับ เมือ่สักครูนี้ไดคุยกับทางเจาหนาที่ การประชุมของ

เราปกติเรานัดทุกวนัจนัทรเวลาบายโมง แตปรากฏวาจนัทรหนาเราคงตองงด เพราะวาเราจะไปทีบ่างแสน 

ถาวนัจนัทรถดัไปก็เจอสงกรานตอีก วันที ่๑๖ ซึง่ตามหลักแลว ๒ อาทิตยนี่ผมวาในขณะที่เขาประชุมกันที ่

บางแสน เราตองมารายงานความคืบหนาดวย แลวจะไดรีบสรุปเพื่อใหนอง ๆ เขาทาํงานดวย ถาเราจะรอ 

ไปถึงวนัที ่๒๓ มันจะนานเกนิไป ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๖/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมาธกิารอนุบนัทกึเจตนารมณ จดหมายเหต ุ            อารีรัตน  ๖/๑ 

วันจนัทรที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

ผมเลยขออนญุาตหารือพวกเรากอนนะครับ เฉพาะ ๕ คนที่อยูตรงนีว้า ถาเผื่อเกิดเราเลื่อนจากวนัที ่๑๖ 

ไปเปน ๑๗ บายโมง ไมทราบวาทั้ง ๕ ทานที่อยูตรงนี้รวมทั้งนอง ๆ นกัวิชาการตัดขัดอะไรไหมครับ เพราะ 

ถาไมติดขัดนะครับ ผมจะขออนุญาตใหทางเจาหนาที่ตดิตอกับอีก ๕ ทานทีเ่หลือ ขอวันนัดถาทานได 

นะครับ ก็จะไดนัดวันที่ ๑๗ ในการประชมุคร้ังตอไปเลย เชิญครับ ทานวัชรินทร 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  วันที ่๑๗ รูสึกจะเปนวันทําการวนัแรกใชไหมครับ 

ที่ปดมา แลวกรู็สึกจะชดเชยวันที่ ๑๖ วนัที ่๑๗ เปนวนัแรกใชไหมครับ  

  ประธาน  :  ใชครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ถัดไปอีกสักวนัหนึง่ไดไหม 

  ประธาน  :  ครับ ถาอยางนัน้ก็ ๑๘ เรามาคณะใหญเชา แลวเราก็ตออนุกรรมาธกิารบาย 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ผมวาอยางนัน้ดีกวานะ เพราะวาวนัที ่๑๗ ผมจําได 

วาผมไปรับเปนวทิยากรที่ไหนมีการพูด ก็เอาวนัที ่๑๘ เชาแลวก็บายตอคณะเรา ดีไหมครับ นัดทเีดียวจะได 

ไมตองเสียเวลา 

  ประธาน  : ครับ อยางนัน้ตองขอหารืออีก ๓ ทานที่เหลือแลวครับ อาจารยไดไหมครับ 

  รองศาสตราจารยวิจิตรา  วิเชียรชม  :  ก็คงไดแตวาอาจจะตองออกกอน เพราะวามสีอบ 

เคาโครงวทิยานิพนธคะ ตอนบายแก ๆ ประมาณ ๑๖.๐๐ นาฬิกาคะ ก็อาจจะทนั นาจะทันคะ ขอบคุณคะ 

  ประธาน  :  ถาเผื่อเกิด แลวของทานปทมาครับ ไดนะครับ นอง ๆ คงไมมีปญหานะครับ 

ถามีปญหาก็ตองขออนุญาต เปนบายครับ ถาอยางนั้นเดี๋ยวผมจะฝากใหทางเจาหนาที่เช็คกับ ๕ ทานที่

เหลือนะครับ วันที่ ๑๘ บาย โดยทีว่าเราอาจจะเอาวาระ เลื่อนวาระเรือ่งนี ้เร่ืองรูปแบบทั้งหลายมาคุยกอน 

เพราะเปนเรื่องที่สําคัญนะครับ เพื่อจะไดใหกรรมการทุกทานจะไดอยูขณะที่วาพิจารณา เพราะวาผมคิดวา 

ถารูปแบบดี เนื้องานก็ออกไปดี ถึงแมเนื้องานจะออกมาดีแคไหนก็ตาม ถาเผื่อเกิดรูปแบบออกมาไม

สามารถสื่อใหเขาเขาใจได ส่ิงที่เราสกัดออกมากไ็รประโยชนนะครับ อยางนัน้เจาหนาที่ชวยรบกวนชวย 

สอบถามกรรมการทีเ่หลือนะครับ อีก ๕ ทานวา เราจะขอเลื่อนไปประชุมวันที ่๑๘ เมษายน เวลา 

 ๑๓.๐๐ นาฬกิานะครับ จะวางไหมครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ก็อยากจะเรียนหารือแลวนองทีมผูชวย ไมทราบไปที ่

บางแสนอยางไร ไปทุกคนหรือเปลา หรือเลือกพักอยางไร ดอกเตอรสุธีรเขาจัดใหไปกนัอยางไร 

  ประธาน  :  นอง ๆ ไดประสานกบัทางคุณภิรมยแลวใชไหมครับ วาใครจะไปจะพักอยางไร 

ใชไหมครับ คุณภิรมยจัดสถานที่ไวใหเรียบรอยแลวใชไหมครับ รวมทัง้เรื่องรถนี้นองตองจัดเอง เปนเรื่อง 

ของไมใชคุณภิรมย ตองเปนเรื่องทางนองเขาตองจัดการกันเอง แตสวนใครจะเปนคนจัดการแทนนอง 

อาจารยสมเกยีรติหรือจะเปนใครอยางไรนั้นอกีเรื่องหนึง่ เหมือนอยางคราวที่แลวที่ไปสปริงฟลด 



คณะกรรมาธกิารอนุบนัทกึเจตนารมณ                                                                            อารีรัตน ๖/๒ 

วันจนัทรที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

  นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  คราวที่แลว กเ็ปนทีท่างสภาเปนคนจัดหารถตู แลวกก็ําหนด 

นัดหมายการเขา การอะไรอยางนีท้างสภาจัดใหหมดเลยคะ ทางนองไมนาจะทราบรายละเอยีด  

ประธาน  :  ถาอยางนัน้นองตองเช็คติดตอกับคุณภิรมยเรียบรอยแลวนะครับ 

รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขออนุญาตทานประธานคะ อยางสมมุตพิอดี 

ทานวัชรินทรยกประเด็นเรื่องนอง ๆ จะเดนิทางไปนี่กาํลังมองวาเมื่อ TOR โดยทีท่านสมเกียรติกับนอง ๆ  

เสนอแลวก็จากอนุกรรมาธิการชุดนี้ไดอนุมตัิไปแลวนี่นะคะ ภายใตงบ ๖๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคงตองบริหาร 

จัดการตรงนัน้กัน โดยใครเปนหวัหนาก็นาจะเปนทานดอกเตอรสมเกียรติใชไหมคะ 

  ประธาน  :  คือทานประธานศรีวิการทานจะทดลองใหกอนครับ ตอนนีเ้ราอยูระหวางวารอ 

วาหองวางไหมที่เราจะประชุมวันที ่๑๘ บายนะครับ แลวก็ถาหองวาง แลวก็จะตองเช็คกับอีก ๕ ทานที่เหลือ 

เพื่อไมใชวาวนัที ่๑๘ เรามานั่งประชมุกนั ๕ คนตรงนี้ครับ ทานวัชรินทรไปดวยไหมครับวันที่ ๖ - ๑๑ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ก็คิดวาจะไป แตวาคอืก็อยากจะไปฟงนะ แตไมรูวา 

จะอยูไดแคไหนเพยีงไรนะครับ ก็ยังดวูาสถานที่ไปแลวก็มีใครไปบาง แลวที่พกัเปนอยางไร เพราะวา 

เห็นเขาพูดทํานองวา อนุกรรมาธิการก็ไมใหนะ ใหไปเฉพาะตวักรรมาธิการที่ราง ๓๕ คน แตกรอบของเรา 

นี่ก็ไปในฐานะที่เปนบันทึกเจตนารมณทัง้หมดเปนอยางนัน้นะครับ 

  ประธาน  :  เทาทีท่ราบมีอาจารยสมเกยีรติกับคุณปทมาจะอยูทั้ง ๖ วนัใชไหมครับ แลวก ็

สวนคุณวนัชัยนี่แกขอไป แตแกไมขอที่พักเพราะวาแกมีคอนโดอยูแลวทีบ่างแสน มีผมจะไปวันที่ ๑๐ ๑๑ 

เพราะเขาใจวากรอบ ๓ อยูตรงนั้น แลวพอดีกอนหนานัน้ พอดผีมไปตางจังหวัด สรุปนะครับวา เนื่องจากวา 

วันที่ ๑๘ ตอนเชานี่คณะใหญไมไดประชุม ไปประชุมวนัศุกรเลยนะครับ เพราะฉะนัน้เทากับวาเราวาง 

ทั้งเชาและบาย ถาเราวางทัง้เชาและบายนี่เมื่อกี้คุณปรัชญาภรณเช็คอาจารยสมเกยีรติ คุณปรัชญาภรณ 

เช็คอาจารยสมเกียรตินี้เฉพาะบายใชไหมครับ 

  เจาหนาที ่:  ชวงบายไมวาง ชวงเชาไมวางคะ 

  ประธาน  :  ชวงเชาไมวาง เพราะฉะนัน้ก็เทากบัวา ชวงบายอาจารยสมเกียรติวางนะครับ 

สวนทางทานศรีวิการยงัปดโทรศัพทติดตอไมได ทานโสมสุดาก็ปดโทรศัพทนะครับ สําหรับทานประโภชฌ 

ยังติดตอไมได สมมุติวาตอนนี้ถาเผื่อเกิดเราเอาแคนีก้อนวาวนัที่ ๑๘ แน ๆ แลว ๖ ทาน รวมทั้งอาจารย 

สมเกียรติดวยแลวนะครับ แตวาทานอื่น ๆ ยังติดตอไมได ถาติดตอไดก็คงจะมีคนมาเพิ่ม สวนสถานที่ยงั 

เช็คไมไดวาเปนหองนีห้รือหองไหน เจาหนาที่จะแจงใหพวกเราทราบอกีครั้งหนึ่งนะครับ ดังนัน้ตกลงเรา 

จะเลื่อนไปเปนวนัที ่๑๘ ตอน ๑๓.๓๐ นาฬิกานะครับ ถาเผื่อไมมีใครขัดของก็ตามนั้น ๑๓.๓๐ นาฬิกา 

ถาไมมีใครขัดของก็เอาตามนั้นแลวกันนะครับ ถาอยางนั้นเรื่องอื่น ๆ มีใครเสนออะไรไหมครับ ถาไมมี 
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